



ฉบับที่ 3/2560

เรื่อง แลกช่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมกราคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2560 ชะลอลงจากเดือนก่อน แม้ภาคท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญขยายตัวดีตามคาดจากนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้ภาพรวมการบริโภคภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัว โดยเฉพาะกำลังซื้อจากภาคเกษตรยังอ่อนแอ ซึ่งชัดเจนในเขตภาคเหนือตอนล่าง กอปรกับการจ่ายส่วนหนึ่งได้เร่งตัวจากมาตรการกระตุ้นใช้จ่ายของรัฐบาลในช่วงปลายปีก่อน การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐชะลอลงในเดือนนี้ หลังจากที่ได้เร่งเบิกจ่ายไปช่วงก่อนหน้า การลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัว โดยในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา การส่งออกสินค้าไปชายแดนลดลงจากยอดส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว และจีนตอนใต้ ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นจากการผลิตน้ำตาลและสินค้าเกษตรแปรรูป ผลผลิตพืชเกษตรที่สำคัญปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะอ้อย ข้าวนาปี ขณะที่ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ลดลงยกเว้นราคาอ้อยที่ปรับดีขึ้น

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของภาคเหนือ อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเพื่อเพิ่มขึ้นตามราคาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและผักผลไม้ ด้านยอดคงค้างเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่สินเชื่อยังหดตัวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

การบริโภคภาคเอกชน ดัชนีขยายตัวร้อยละ 1.2 เทียบกับปีก่อน แต่ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังคงหดตัว โดยเฉพาะสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและไม่มีแอลกอฮอล์จากกำลังซื้อภาคเกษตรที่ยังอ่อนแอโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และการใช้จ่ายที่ได้เร่งตัวในช่วงปลายปีก่อนจากมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการบริโภค เครื่องใช้สำคัญที่หดตัว ได้แก่ ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และยอดขายน้ำมันเชื้อเพลิง แม้ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นแต่เป็นเพราะฐานต่ำ

การลงทุนภาครัฐ ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.2 หลังจากเร่งตัวมากในเดือนก่อน โดยลดลงมากในหมวดเงินโอนเพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์และค่าก่อสร้างให้กับท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายงบลงทุนยังมีแนวโน้มดี สะท้อนจากการเบิกจ่ายหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังขยายตัวมาก ในโครงการซ่อม/สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิ ระบบถนนของกรมทางหลวง การก่อสร้างสถานศึกษา และการก่อสร้างขององค์กรท้องถิ่น ทั้งในภาคเหนือตอนบนและล่าง

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว โดยสะท้อนจากเครื่องใช้ที่สำคัญได้แก่ ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างภาคเอกชนยังซบเซาต่อเนื่อง พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ปริมาณจำหน่ายสินค้าหมวดวัสดุก่อสร้างทรงตัว อย่างไรก็ตาม การลงทุนในภาคการผลิตปรับดีขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน สะท้อนจากมูลค่านำเข้าเครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักรที่คาดว่าจะยังขยายตัว ส่วนปริมาณจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ แม้จะขยายตัวแต่เป็นผลจากฐานต่ำ

การค้าต่างประเทศ การส่งออก ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.3 จากการส่งออกชายแดนลดลงร้อยละ 7.9 ตามยอดส่งออกไป สปป.ลาวและจีนตอนใต้ ในสินค้าไก่แช่แข็ง สุกร ข้าว และสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่การส่งออกไปสหภาพเมียนมาขยายตัวเล็กน้อย ส่วนการส่งออกสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปญี่ปุ่นและจีนยังขยายตัวต่อเนื่อง ตามอุปสงค์ในตลาดต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น ด้านการ**การนำเข้า**เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสำคัญมาจากการขยายตัวของยอดนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบของอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออก

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวดีตามคาด ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะยอดนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ตรงกับเทศกาลตรุษจีน ขณะที่นักท่องเที่ยวจากกลุ่มอื่นๆ เช่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวนมากขึ้นด้วย เครื่องชี้ท่องเที่ยวที่สำคัญทุกตัวขยายตัว ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และเที่ยวบินตรงสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ อัตราเข้าพักของที่พักโรงแรม และภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน **ผลผลิตสินค้าเกษตร** เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากที่อ้อยโรงงานเก็บเกี่ยวมากขึ้นเพื่อส่งผลิตในช่วงเปิดหีบโรงงานน้ำตาลในเดือนนี้ ส่วนผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกระเทียม เพิ่มจากภาวะแล้งคลี่คลาย ขณะที่**ราคาสินค้าเกษตร**ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.8 จากราคาพืชสำคัญทั้งมันสำปะหลัง และข้าวลดลง ขณะที่ราคาอ้อยขยายตัว ทำให้รายได้เกษตรกรดีขึ้นด้วยสาเหตุสำคัญในผลผลิตและราคาอ้อยดีขึ้นในเดือนนี้

ผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.8 เป็นผลจากผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนเพราะฐานสูง ปีก่อนโรงงานเร่งผลิตตามการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อทำการตลาด การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเลนส์กล้องถ่ายรูปชะลอลงหลังจากเร่งผลิตช่วงปลายปีก่อน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรขยายตัวจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตน้ำตาล และข้าวสาร เป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.09 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามปกติ จากแรงงานรอฤดูกาล **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป**เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67 จากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงฝักและฝักผลไม้

ภาคการเงิน สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ มียอดคงค้างเงินฝาก 652,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากเงินฝากออมทรัพย์ของส่วนราชการพักไว้ชั่วคราว เพื่อรอการนำไปใช้ในโครงการต่างๆ ในระยะต่อไป และการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อชดเชยส่วนที่ครบกำหนด ด้านยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 579,707 ล้านบาท ลดลงต่อเนื่องร้อยละ 0.8 ส่วนสำคัญจากการหดตัวในภาคเหนือตอนล่าง ส่วนภาคเหนือตอนบนยังขยายตัวได้ โดยในเดือนนี้ยอดคงค้างสินเชื่อปรับลดลงจากเดือนธันวาคม จากการชำระหนี้สินบางส่วนของบริษัท SMEs ประกอบกับความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนชะลอลง ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 88.9

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

28 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1142 e-mail: Nukul@bot.or.th